



ข่าวประชาสัมพันธ์ :: วันที่ 4 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2565 :: ประจำปีการศึกษา 2564 ::



ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรการประกวดฯ

การประชุมคณะกรรมการ
การพัฒนาหลักสูตรการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ รูปแบบ Online
ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่าน Google Meet
ลิงค์ : <https://meet.google.com/srg-bmuk-wsp>
หรือ QR Code ที่แนบมาด้วย



วันที่ 4 มกราคม 2565 ผอ.ธนภัทร มั่นคง รับหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับมอบหมายให้พัฒนาการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การประกวดมารยาทไทย การประกวดสุนทรพจน์และการประกวดร้องเพลง



ประกาศจัดการเรียนการสอน Online ทุกระดับชั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

ประกาศจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ Online ทุกระดับชั้น
ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม พ.ศ. 2565

(อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานติดตามและประเมินสถานการณ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565)

**** หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศใด ทางวิทยาลัยจะแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครอง และนักศึกษาได้ทราบโดยเร็วที่สุด ****

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

PAYAP TECHNOLOGICAL AND BUSINESS COLLEGE

ชะลอการเรียนการสอนแบบ ON-SITE

โรงเรียนพายัพและบริหารธุรกิจได้ประกาศ 2565 ตามนโยบายของ นสพ.ณัฏฐ์ ธีระวัฒน์พิบูลย์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนพายัพและบริหารธุรกิจ (ON-SITE) ซึ่งได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 5-9 มกราคม 2565 โดยโรงเรียนพายัพและบริหารธุรกิจได้แจ้งดังนี้

- นักเรียนรายงานตัวกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อเช็คเวลาเรียน ตามตารางเรียนของนักศึกษา ผ่าน LINE GROUP
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ LIVE ทุกอันปี โดยใช้แพลตฟอร์ม LINE , GOOGLE MEET
- นักศึกษาเข้าเรียนตามตารางเรียน และขอความร่วมมือให้นักศึกษาเปิดกล้องขณะเรียนผ่านระบบ LIVE

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 053-2551111

ผู้อำนวยการ : ดร.พิเชษฐ วัฒนชัยกุล รองผู้อำนวยการ : ดร.ณัฏฐ์ ธีระวัฒน์พิบูลย์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร : ดร.ณัฏฐ์ ธีระวัฒน์พิบูลย์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ : ดร.ณัฏฐ์ ธีระวัฒน์พิบูลย์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป : ดร.ณัฏฐ์ ธีระวัฒน์พิบูลย์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร : ดร.ณัฏฐ์ ธีระวัฒน์พิบูลย์กุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ ประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ในวันที่ 5-9 มกราคม 2565 ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ 1/2565 และจะกลับมาเปิดเรียนแบบ Onsite รูปแบบการสลับกลุ่มมาเรียนอีกครั้ง ในวันที่ 10 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากทางจังหวัดอีกครั้ง